



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 14 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,786 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,406,542 ราย รักษาหายเพิ่ม 14,738 ราย รักษาหายสะสม 1,262,896 ราย ยังรักษาอยู่ 129,025 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 136 ราย เสียชีวิตสะสม 14,621 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 40,953,025 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 226,564,426 ราย เสียชีวิต 4,661,031 ราย รักษาหาย 203,209,510 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** FDA ระบุการฉีดเข็มที่สามเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันยังไม่จำเป็นต่อประชาชนทั่วไป ขณะที่โรงเรียนรัฐบาลในนครนิวยอร์กกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ **อินเดีย** เปิดเจรจาใหม่ไต่ถามกับสหรัฐฯ ส่งออกวัคซีนอีกครั้ง **นิวซีแลนด์** เตรียมกระตุ้นยอดฉีดวัคซีนโควิด หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง **อังกฤษ** เตรียมเสนอฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรก ให้เด็กอายุ 12-15 ปี ทั่วประเทศ **เดนมาร์ก** ชาติแรกในยุโรป ยกเลิกมาตรการคุมโควิดทั้งหมดหลังยอดผู้ติดเชื้อครบสองเข็ม 73% ของประชากร ผู้สูงอายุฉีดครบแล้วถึง 96% **อิสราเอล** พบเด็กนับพัน มีอาการ'ลองโควิด'หลังหายป่วย **เกาหลีใต้** ใช้รูปแบบ K-model ปลายต.ค.ฉีดครบ 2เข็ม ให้เป็นแบบอย่างสำหรับทั่วโลก ซึ่งพิจารณาทั้งเรื่องอัตราการฉีดวัคซีนควบคู่กับมาตรการตรวจคัดกรองและการคลายล็อกดาวน์ **จีน** พบยอดติดเชื้อในมณฑลฮกเกี้ยนเพิ่มขึ้น 2 เท่า แต่ยังไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่เตรียมบริจาควัคซีนโควิด 19 และความช่วยเหลืออื่นมูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์ ให้อัฟกานิสถาน **อินโดนีเซีย** ระดมฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 5 แสนโดส ขณะที่เตรียมผ่อนคลายมาตรการบนเกาะบาหลี หลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง **ญี่ปุ่น** บริจาควัคซีน โควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเพิ่มให้ชาติเอเชียอีก 1.3 ล้านโดส แบ่งออกเป็นได้หวั่น 500,000 โดส, เวียดนาม 400,000 โดส, ไทย 300,000 โดส และบรูไน 100,000 โดส

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.สถานการณ์การระบาดและมาตรการควบคุมโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ch7, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday, thaigov, acnews, nationtv)

-นพ.เชวตรสร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ โควิด-19 ในเดือนตุลาคม ว่า จำนวนผู้ติดเชื้ออาการหนักหรือปอดอักเสบ แนวโน้มภาพรวมรายจังหวัดลดลง แต่ภาคใต้ 4 จังหวัดอาจไม่ชัดเจน ปทุมธานียังไม่เห็นการลดลงชัดเจน อยู่ในระดับ 119-130 ราย จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญในการติดตาม ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ แนวโน้มยังลดลงต่อเนื่อง แต่ให้ระมัดระวัง เพราะหลังจากประชาชนผ่อนคลายมาตรการเปิดกิจกรรมต่างๆ อาจสัมผัสเชื้อได้ ซึ่งเจอกลุ่มก้อนเล็กๆ อาทิ รับประทานหมูกระทะ วงอาหารที่รับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น อย่าเพิ่งวางใจ มาตรการป้องกันโรคครบจักรวาลต้องเข้มงวด ส่วนผลการฉีดวัคซีนถึงวันที่ 13 กันยายน พบว่าครอบคลุมประชากรมากกว่า 50%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews

-ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาฯ สภาวิชาชีพเวชกรรมไทย โฟกัสว่า ทิศทางการระบาด 1. เราไม่น่าจะกำจัดไวรัสไปได้ อาจจะอยู่กับเราไปอีกหลายปี 2. สิ่งที่มีนัยสำคัญต้องทำคือทุกคนมีภูมิคุ้มกันจนเชื่อไม่สามารถทำให้เกิดโรคที่รุนแรง 3.ถ้าเชื่อที่คลายพันธุมิมีความรุนแรงอยู่บ้าง วัคซีนอาจจะเอาไม่อยู่ เราต้องมีการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพ 4.วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันป้องกันโรครุนแรงได้ดี แต่ยังไม่ป้องกันการติดเชื้อได้ดี และ 5. ทั้งวัคซีนและยารักษาเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยลดจำนวนคนที่นอนรพ.และการใช้ห้องไอซียู ระบบการรับมือในรพ.ไม่หนักจนเกินกำลัง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

- รพ.สนาม มธ.เตรียมลดเตียง หลังผู้ติดเชื้อลดต่อเนื่อง ขอรอลอก5 อย่างมา ซี่ถ้ามีผู้ป่วย จะมากกว่าระลอกเม.ย. 2 เท่า แต่จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันก็น่าจะลดลง กว่าเวฟ 4 และน่าจะอยู่แถวๆที่ต่ำกว่า 100 คน/วัน เพราะเรามีการเข้าถึงยาต้านไวรัสได้เร็วขึ้นและมีมากเพียงพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptv

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค อธิบายว่า ขณะนี้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มดีขึ้น การครองเตียงลดลง และตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ก็เริ่มชะลอตัวเช่นกัน รัฐบาลต้องสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการควบคุมโรค จึงต้องให้มีการผ่อนคลายมาตรการ ดังนั้นต้องเน้นย้ำว่า มาตรการทางสังคม และบุคคล ยังต้องเข้มข้นเหมือนเดิม และในวันที่ 1 ต.ค. จะมีการผ่อนคลายให้เพิ่มเติมหรือไม่ ต้องพิจารณาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อในขณะนั้น หากยังสูงในระดับ 12,000 -14,000 คน ก็อาจต้องกลับไปใช้แนวทางเดิม ส่วนโอกาสการเกิดการระบาดระลอก 5 ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือการคลายพันธุมิของเชื้อไวรัสที่เร็ว

และการเข้าไม่ถึงวัคซีนของประชาชนบางกลุ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผจก.)

-นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจฯ เขต 11 กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด 19 ในภูเก็ตมาจากเชื้อเดลต้า แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวกว่า 85% สำหรับการแก้ปัญหาจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ โดยวาง 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1. การจัด CCRT ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ทัวทั้งเกาะภูเก็ต ตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยวิธี ATK 2.จัดตั้ง “คลินิกอุ่นใจ” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาโควิด 3.การควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนใหญ่ๆ ขึ้นมาอีก

## 2.แผนฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, js100, bangkokinsight, innnews, thestandard, สำนักข่าวไทย, สวท., ทวีช่อง 7,9,TNN,Thaipbs)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปว่า เบื้องต้นมีเฉพาะไฟเซอร์ เพราะเป็นยี่ห้อเดียวที่ระบุว่าจะฉีดให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ แต่ระหว่างนี้ก็ดูผลศึกษาจากคณะกรรมการวิชาการเพิ่มเติม ส่วนการลงมือปฏิบัติอาจต้องให้ผู้ปกครองร่วมกันตัดสินใจด้วย สำหรับวัคซีนยี่ห้ออื่น หากจะมาให้บริการกับเด็กก็ต้องไปขึ้นทะเบียนใหม่กับทาง ออย. ขณะที่วัคซีนไฟเซอร์ที่จะฉีดให้เด็กนักเรียนก่อนเปิดเทอมนั้นสามารถดำเนินการได้แน่นอน ซึ่งได้เตรียมแผนฉีดให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนแล้ว โดยต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ปกครองยินยอม ส่วนความคืบหน้าจัดเตรียมวัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็กอายุ 12 ปี กำลังตรวจสอบเอกสารรวมทั้งผลการศึกษาและผลการทดสอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์แปซิฟิก, จส.100, ทวีช่อง 9,Thaipbs,TNN)

-เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของซิโนฟาร์มกับเด็ก เนื่องจากรอผลวิจัยการใช้วัคซีนในเฟส 3 เข้ามาเพิ่มเติม หลังบริษัทยื่นเอกสารขอยกอายุใช้วัคซีนจากเดิมที่กำหนดไว้อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ส่วนกรณีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กอายุ 10-18 ปีขึ้นไป ทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนั้น สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดฉีดเป็นโครงการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันนั้น หรือสถาบันกลางก่อน โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก ออย. แต่หากเป็นการผลิตวัคซีนใหม่ในประเทศ จะต้องขออนุญาตวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมของ ออย.ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, topnews, thaiPBS ช่อง 5,NBT,TNN)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ในเด็ก ว่า ได้จัดสรรวัคซีนลงไป ช่วง ต.ค. สัปดาห์แรก 1 ล้านโดส สัปดาห์ที่ 2 อีก 1 ล้านโดส และสัปดาห์ที่ 3 อีก 2 ล้านโดส ส่วนนี้จะเป็นเข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน และสัปดาห์ที่ 4 จะเป็น 1 ล้านโดส จากนั้นเป็นแผนของเดือน พ.ย. ส่วนข้อกังวลกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังการฉีดวัคซีน mRNA น้อยมาก ประเทศไทยฉีดรวม 9 แสนโดสแรกพบเพียง 1 ราย เด็กชายอายุ 13 ปี มีอาการเรื้อรังหนักกว่าวันที่ 2 หลังการฉีด รักษาอาการดีขึ้นและหายดี ไม่น่ากังวล เปรียบเทียบความเสี่ยงกับประโยชน์แล้ว ประโยชน์ถือว่าคุ้มค่ากว่าที่จะฉีดและอย่าได้ลังเล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอิศรา, thaiPBS)

-นพ.สุวรรณชัย ینگเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-11 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 129,165 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 15 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว จังหวัดที่พบติดเชื้อสูงสุด คือ กทม. แนวโน้มผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่น แม้ว่าไม่เปิดเรียน แต่ยังคงพบการติดเชื้อ นั้นหมายถึงส่วนหนึ่งติดเชื้อในครอบครัว และสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน ส่วนการรับวัคซีนในบุคลากรการศึกษา มีผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็ม 2 รวม 897,423 ราย คิดเป็น 88.3% มีผู้ยังไม่รับวัคซีนอีก 118,889 ราย คิดเป็น 11.7% ขณะที่เด็กอายุ 12-18 ปี กลุ่มที่มีโรคประจำตัว ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 จำนวน 74,932 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,241 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา

-วันนี้ (15 ก.ย.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. จะนัดประชุมผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 12-17 ปี ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองจะต้องแจ้งยินยอมให้ฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดครั้งนี้จะเป็นความสมัครใจไม่ใช้การบังคับ เมื่อผู้ปกครองแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะรวบรวมข้อมูล ส่งให้เขตพื้นที่ฯ เพื่อส่งต่อไปยังศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข ทำแผนจัดสรรวัคซีน โดยจะเริ่มฉีดใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มก่อน จากนั้นค่อยกระจายไปยังจังหวัดอื่น หากไม่มีปัญหาคาดว่าจะเริ่มฉีดเข็มแรกให้นักเรียนได้วันที่ 4 ต.ค.นี้ ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีหรือกลุ่มเด็กประถมศึกษา ขณะนี้ยังไม่มีการฉีดที่เหมาะสม

## 3.การจัดหาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, บางกอกทูเดย์, sanook, innnews, mcot, thaiPBS, pptv)

-กรม.อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 946.31 ล้านบาทให้สภาการศึกษา สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนั้นสภาการศึกษาไทยยังได้จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเองอีกส่วนหนึ่ง โดยให้ อบจ.ร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564 เป็นต้นไป

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจ ภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 8 ล้านโดส (100 ไมโครกรัม/โดส) สำหรับการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในปีหน้า โดยจะจัดสรรวัคซีนผ่านองค์กรนิติบุคคลประเภทต่างๆ ตามนโยบายข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดว่าการจัดส่งครั้งแรกจะส่งมอบได้ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2565 และจะทยอยส่งจนถึงไตรมาสที่สาม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์มติชน

-ญี่ปุ่น บริจาควัคซีน AZ ให้ไทยเพิ่มอีก 3 แสนโดส

#### 4.ประสิทธิภาพวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ

-เพจไทยรู้สู้โควิด เผยแพร่ข้อมูลสูตรการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 4 สูตร โดยแบ่งเป็น 2 สูตรหลัก ดังนี้ สูตรที่ 1 : ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่ม 608 ให้ฉีดสูตรไขว้ SV เข็มที่ 1 + AZ เข็มที่ 2 สูตรที่ 2 : ระยะต่อไป หากมีวัคซีนมากขึ้น ให้ปรับสูตรไขว้ โดยฉีดAZ เข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 สูตรที่ 3 : ผู้ที่ได้รับการฉีดSV ครบ 2 เข็ม จะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย AZ สูตรที่ 4 : ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 มาแล้ว 1-3 เดือน จะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วยAZ หรือไฟเซอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด โโพสต์ข้อความรายงาน สถิติคนที่ฉีดวัคซีน ว่า สถิติชี้คนไม่ฉีดวัคซีนมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนฉีดวัคซีน โดย 1. ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม พบผู้ป่วยเสียชีวิต 107 ราย คิดเป็น 0.8% 2. วัคซีน 1 เข็มพบผู้ป่วยเสียชีวิต 1,967 ราย คิดเป็น 14.4% 3. ไม่ได้ฉีดวัคซีน พบผู้ป่วยเสียชีวิต 8,803 ราย คิดเป็น 64.6% 4. ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน(ในระบบหมอพร้อม) พบผู้ป่วยเสียชีวิต 2,760 ราย คิดเป็น 20.2%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ว่า ถ้าเลือกจะฉีดวัคซีนแบบ mRNA แล้ว ผู้หญิงควรเลือกฉีดโมเดอร์นา และผู้ชายควรเลือกฉีดไฟเซอร์ เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งสองบริษัทใกล้เคียงกันมาก จึงจะไม่พิจารณาในมิติประสิทธิภาพ แต่จะไปพิจารณาในเรื่องมิติความปลอดภัยหรือผลข้างเคียง ได้แก่ 1) การแพ้รุนแรงแบบช็อก ซึ่งพบว่าจะเกิดในผู้หญิงมากถึงร้อยละ 95 โดยพบใน ไฟเซอร์ 4.7 ราย/1 ล้านโดส ในโมเดอร์นา พบ 2.5 ราย/ 1 ล้านโดส ดังนั้นผู้หญิง ซึ่งมีโอกาสเจอการแพ้แบบช็อกได้มากกว่าผู้ชาย จึงควรฉีดโมเดอร์นา 2) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบว่ามีผลข้างเคียงในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 5.28 เท่า โดยพบในไฟเซอร์ 8 รายต่อ 1 ล้านโดส ในโมเดอร์นา 19.8 ราย/ 1 ล้านโดส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เผยผลวิจัยฉีดแอสตราฯกระตุ้นเข็ม 3 เข้าได้ผิวหนังสร้างภูมิคุ้มกันใกล้เคียงฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

#### 5.กระตุ้นเข็ม3 ยังไม่จำเป็น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-วารสารการแพทย์แลนเซต ตีพิมพ์ผลการศึกษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ก่อนจะสรุปว่า การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพียง 2 เข็มมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีอาการทรุดหนัก และไม่จำเป็นที่คนทั่วไปจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในบางประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชากรในประเทศ เพราะความหวั่นวิตกเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น ทำให้องค์การอนามัยโลกต้องออกมาร้องขอให้ประเทศต่างๆ ยุติการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไว้ก่อน เนื่องจากยังมีคนหลายล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว

#### 6.เตรียมพร้อมเปิดประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, posttoday, สำนักข่าวไทย, สวท., ทวีช่อง 7,9,TNN,Thaipbs)

-นายอนุทิน รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงมาตรการด้านสาธารณสุขมีความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศตามนโยบายของ นายฯในวันที่ 1 ต.ค.หรือไม่ว่า มีความพร้อมอยู่แล้ว ทุกอย่างก็วางแผนไว้ก็มาตามกำหนด ระบบสาธารณสุขของไทยแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพฉีดได้วันละ 9 แสนโดสต่อวัน ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ส่วนวันที่ 1 ต.ค.นี้จะมีผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติหรือไม่นั้น ต้องดูสถานการณ์ แต่หากมีช่องทางผ่อนคลายมาตรการและคลายล็อกได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, ไทยโพสต์

-ในที่ประชุมกรม. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการเปิดประเทศ โดยระบุว่าแนวทางการเปิดประเทศจะพิจารณาเปิดเป็นรายจังหวัด และอยากจะให้เปิดในวันที่ 1 ต.ค. รวมถึงต้องการ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

จะเปิดกทม. เนื่องจากในพื้นที่ กทม. มีการฉีดวัคซีนเกือบครบแล้ว โดยในเวลา 15.00 น. วันที่ 15 ก.ย. จะเดินทางไปพบพล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเปิดกทม.ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะเราได้เห็นจาก จ.ภูเก็ต ว่าเป็นไปด้วยดี มีนักท่องเที่ยวต่างชาติติดเชื้อมีน้อย

### 7. กทม.พร้อมแจกเอทีเค 2 ล.ชุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, sanook, inn)

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า กทม. พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. แถลงข่าวความพร้อมการแจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ชาวกรุงเทพฯ โดยสปสช.ได้จัดสรร ATK 2,026,000 ชุด ให้สำนักงานนัยกระจายแก่ประชาชนที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ผ่านคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเอกชน คลินิกการแพทย์ และร้านยานอกจากนี้ ยังเน้นการกระจายไปที่ชุมชนต่างๆ และสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย กลุ่มตลาด 410,000 ชุด กลุ่มร้านเสริมสวย 20,000 ชุด กลุ่มร้านนวด สปา 56,000 ชุด กลุ่มครู อาจารย์ 300,000 ชุด กลุ่มชุมชนอีก 420,000 ชุด และแจกในกลุ่มชุมชนสงเคราะห์ 440,000 ชุด โดยจะเริ่มแจกวันที่ 16 ก.ย.นี้ โดยจะแจกให้ 2 ช่องทาง คือ 1. แจกในพื้นที่ และ 2. แจกผ่านหน่วยบริการ โดยกรณีประชาชนมีสมาร์ตโฟน ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านแอป 'เป่าตังค์' และไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ กรณีประชาชนไม่มีสมาร์ตโฟน สามารถไปขอรับได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และต้องตรวจห่างกัน 5 วัน ส่วนของประชาชนที่มีผลตรวจด้วยชุด ATK เป็นบวก สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

### 9 ภาวะ 'Long COVID' รักษาให้หายขาดได้ใน 6 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, mcot

-พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ภาวะ Long COVID คืออาการหลังจากที่รักษาโควิดหายแล้วและเชื้อโควิด 19 จะตายภายใน 14 วัน หลังจากนั้นภาวะปกติร่างกายก็จะค่อยฟื้นตัวขึ้นตามธรรมชาติภายใน 2-3 สัปดาห์ แต่บางคนยังคงรู้สึกว่ามีอาการคล้ายกับเป็นโควิดอยู่ ทำให้ร่างกายยังมีอาการต่อเนื่องไปถึง 2-4 เดือน หรือนานถึง 6 เดือน โดยภาวะ Long COVID ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่ยังป่วยโควิดทุกคน และจะไม่ทำร้ายปอดหรือร่างกายซ้ำ อาการจะค่อยๆดีขึ้นใน 3-4 เดือน ซึ่งข้อมูลจากต่างประเทศพบว่า สถิติของผู้ป่วยโควิดประมาณ 50% อาจจะมีภาวะ Long COVID แต่จะรักษาหายขาดได้ในระยะ 6 เดือนขึ้นไป

### 10.หลายโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 3,5,9,TNN,Thaipbs ch7)

-พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เขาวนาชัย ผบก.ปคบ. และ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รก.รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงผลการหลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาด โดยผิดกฎหมาย สามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ได้เป็นจำนวนมาก ที่อาคารพาณิชย์ย่านถนนพหลโยธิน เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กทม. มีเครือข่ายที่ร่วมกระทำความผิด จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กทม. พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ ยึดของกลางเป็นแบบชนิดน้ำ ชนิดเจล และชนิดสเปรย์ มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

### 11.ทำเนียบพวนักข่าวติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ผจก., topnews, mcot, bangkokbiznews, pptv)

-พบผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งติดโควิด 19 และได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา (13 ก.ย.) ซึ่งผู้สื่อข่าวรายดังกล่าว ปฏิบัติภารกิจ ทำข่าวติดตาม นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ทั้งนี้ได้ประกาศแจ้งสื่อมวลชนทั้งหมด ที่ให้ออกนอกพื้นที่ทันที เพื่อจะทำความสะอาด โดยขอความร่วมมืองดสื่อเข้ามาทำงานในทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 14 -24 ก.ย.นี้ และให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานภายในทำเนียบในวันที่ 27 ก.ย.ให้นำผลการตรวจ ATK มายืนยันก่อนเข้าทำเนียบรัฐบาล

### 12.โฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปาก อ้างฆ่าเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ch7} thansettakij, thailandplus, สำนักข่าวไทย)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรก.รองเลขาธิการ อย. เผยว่า อย. ตรวจพบการโฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปากทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อ้างสรรพคุณเป็นยาพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 ใช้แล้วเชื้อไม่ลงปอดพร้อมแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้งหรืออ้างผ่าน อย. แล้ว ซึ่งตามกฎหมายสเปรย์ระงับกลิ่นปาก จัดเป็นเครื่องสำอาง ใช้ฉีดพ่นเข้าในช่องปากเพื่อระงับกลิ่นปาก ให้ความรู้สึกหอมสดชื่นเท่านั้น และปริมาณของฟอสฟอรัสที่พ่นเข้าในช่องปากหรือยับยั้งเชื้อโรคแต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อการโฆษณาดังกล่าว

### 13.รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด สยามรัฐ แนวหน้า, amarintv, nationtv, topnews, innnews, js100)

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กรมอนามัยรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

19 ตั้งเป้า “1 เดือน 1 แสนราย” เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. - 13 ต.ค. 64 เร่งเพิ่มจำนวนฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ โดยจะระดมฉีดวัคซีนผ่านช่องทางศูนย์บริการฉีดวัคซีน รพ.ขนาดใหญ่ และในท้องถิ่น อาทิ รพ.สต. หรือ คลินิกฝากครรภ์ นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ยังขอเชิญชวนให้กลุ่มหญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งฉีดชนิดใดก่อนก็ได้แต่ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thestandard, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดงานเดือนแห่งการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "1 เดือน 1 แสนราย" เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน-13 ตุลาคม 2564 นี้ ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มีหญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนแล้ว ทั้งหมด 68,435 ราย เข็มที่ 1 จำนวน 53,697 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 14,559 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 179 ราย ซึ่งถือว่าอย่างน้อยมาก จึงต้องเร่งรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต นอกจากนี้ วัคซีนในแม่สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกได้ด้วย ในขณะที่ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผอ.ศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวในการเสวนา "สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกด้วยวัคซีน" ว่า วิธีเดียวคือต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางาน วิธีที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีน ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันได้เร็ว ภูมิคุ้มกันผ่านสายสะดือที่จะส่งไปถึงทารกในครรภ์จะยิ่งสูงมากขึ้น และภูมิคุ้มกันจะออกในน้ำนมแม่ด้วย เพราะฉะนั้น ลูกออกมาถึงกินนมแม่ ก็ได้รับภูมิคุ้มกันด้วย เป็นการป้องกันทั้งแม่และลูก

#### 14.สาวฉีดวัคซีนบุตรชนพุดป่า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์บ้านเมือง

-จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนขอบทางไม่ทราบสาเหตุ คนขับหมดสติอยู่ภายในรถ พบผู้ขับขี่คือ น.ส.ปัญญาตา แสงวุธ อายุ 19 ปี ต่อมา น.ส.ปัญญาตา เริ่มมีสติ โดยให้การเบื้องต้นว่า เพิ่งไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และกำลังขับรถกลับห้องพัก จากนั้นมีอาการรูปไม่ได้สติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ด

#### 15 .ขอผ่อนปรนกิจการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายกรดร โจรจนเสถียร นายกสมาคมสภาไทย เตรียมยื่นหนังสือ รมว.สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิจารณาผ่อนคลามาตรการสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผ่อนผันเพียงการนวดเท้าซึ่งไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการประกอบกิจการ ที่สำคัญในช่วงปกติการนวดเท้าเป็นเพียงกิจกรรมเสริมเท่านั้น ขณะที่ทุกครั้งที่มีคำสั่งปิดกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งสปาและนวดแผนไทยที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรฐานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเป็นกิจการแรกที่ถูกเพ่งเล็งว่ามีความเสี่ยงสูง ทั้งที่ไม่เคยมีคลัสเตอร์มาจากการบริการประเภทนี้

#### มาตรการอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ทีวีช่อง NBT,Thaipbs)

-ดร.สาธิต รมช.สธ. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้แก่ รพ.สนาม ณ รพ.สนามสมุทรปราการรวมใจ 5 อาคารคลังสินค้าโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.4) ต.บางปลา อ.บางพลี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย รมช.สธ.ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ใน รพ.สนามแห่งนี้ด้วย จากนั้นได้เดินทางไปยัง รพ.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด 19 และจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายในบริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โฟสต์ทูเดย์, ntiontv, posttoday, Chiangmainews, thejournalistclub, springnews)

-อธิบดีกรมอนามัย เผยมีการสำรวจ Anamai Event Poll ประเด็น มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล พบว่าอยากให้เปิด สถานศึกษา รร. มากที่สุด 25.8% รองลงมา คือ ร้านอาหาร 20.5% และ ห้างสรรพสินค้า 6.3% ตามลำดับ โดยเหตุผลที่ประชาชนอยากให้เปิดมากที่สุดคือเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น 36.3% และมาตรการที่ประชาชนอยากให้เพิ่มคือพนักงานและผู้ให้บริการทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 60.3% รองลงมาคือสถานประกอบการและกิจกรรมต้องผ่านเกณฑ์ประเมินของ สธ. 41.1% และพนักงานและผู้ให้บริการทุกคนต้องมีผลตรวจโควิด 19 เป็นลบ 38.3%

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100) สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,TNN,Thaipbs, topnews, thebangkokinsight, workpointtoday)

-อธิบดีกรมอนามัย แลกมาตรการ Sandbox ในโรงเรียน ว่า ศธ.ร่วมกับกรมอนามัย นำร่องในพื้นที่โรงเรียนประจำ ออก 7

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการเข้ม ดังนี้ 1.สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID 2.ทำกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สีแดง แดงเข้ม 3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5.จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ 6.ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) 7.จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กรม.เห็นชอบให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายในการซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใช้สำหรับพนักงานลูกจ้างสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวน 50% หรือ 1.5 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไป ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ - 31 มี.ค. 2565</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กลุ่ม บริษัท ไบโอฮายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิต ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real Time PCR เป็นรายแรกของไทย โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับ อย. ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 และได้มีการนำไปใช้ในการตรวจผู้ป่วยโควิด19 ที่โรงพยาบาล และ ห้องแล็บปฏิบัติการชั้นนำต่างๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ป่วย โรงพยาบาล และรัฐบาล อีกทั้งเป็นการทดแทนการนำเข้า และลดงบการขาดดุลการค้าอีกด้วย โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 2.4 ล้านชุดต่อปี</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ทลายแหล่งผลิตแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3,5,9,TNN,Thaipbs, posttoday, thailandplus)</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. และ ตำรวจ บก.คปบ. เข้าทลายแหล่งผลิตแอลกอฮอล์ปลอม เจ้าหน้าที่จึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางใน อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ จำนวน 2 จุด, สถานที่ผลิตเครื่องสำอางใน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 จุด และ สถานที่เก็บของและจำหน่ายในเขตพญาไท กทม. อีก 1 จุด จนสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ชนิดเจล และสเปรย์, อุปกรณ์การแบ่งบรรจุ และขวดบรรจุภัณฑ์เปล่าพร้อมฉลากได้เป็นจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.58 ฐานผลิตเครื่องสำอางปลอม ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่ได้จดแจ้ง ผลิตเครื่องสำอางไม่มีฉลาก และผลิตเครื่องสำอางที่แสดงฉลากที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-
<p><b>เตือนโฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปาก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, ผจก., เดลินิวส์, มติชน, tnn, nation, ch7, Bangkok biznews)</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาการแทนรองเลขาธิการ อย. กล่าวไว้ว่า อย. ตรวจสอบการโฆษณาสเปรย์ระงับกลิ่นปากทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ใ้ข้อควรระวังคุณเป็นยาฟันคอฟ้าเชื้อโควิด 19 ใช้แล้วเชื่อไม่ลงปอด พร้อมแสดงเลขที่รับจดทะเบียนหรืออ้างผ่าน อย.แล้ว จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ตามที่โฆษณามักมีส่วนผสมของพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะเลลายโจร กระชายขาว โดยจดแจ้งไว้เป็นสเปรย์ระงับกลิ่นปาก แต่โฆษณาสรรพคุณเป็นยาฟันคอฟ้าเชื้อโควิด ซึ่งตามกฎหมายสเปรย์ระงับกลิ่นปากจัดเป็นเครื่องสำอาง ใช้ฉีดพ่นเข้าในช่องปากเพื่อระงับกลิ่นปาก ให้ความรู้สึกหอมสดชื่นเท่านั้น และปริมาณของพืชสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางไม่มีผลในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อโรคแต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาดังกล่าว</p>	-
<p><b>โรคปอดบวม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผจก., ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, tnn, nation, pptvhd36, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่ป่วยเป็นไข้หวัด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกหรือมีน้ำท่วมขัง หากป่วย 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ไข้ยังไม่ลง ไอมากขึ้น หายใจหอบ น้ำมูกเปลี่ยนสี ขอให้รีบพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือโรคปอดบวม โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ</p>	
<p><b>ตากุ้งยิง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( แนวหน้า, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, thejournalistclub, thailandplus )</p> <p>-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ตากุ้งยิง ไม่ใช่โรคติดต่อ เป็นการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณเปลือกตา เนื่องจากเปลือกตาไม่สะอาด นำมือไม่สะอาดมาขยี้ตา ใส่/ถอดคอนแทคเลนส์ด้วยมือที่ไม่สะอาด และล้างเครื่องสำอางออก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไม่หมด อาการคือ เคืองตา ปวดหนังตาเวลากลอกตา/หลับตา มีตุ่มบวมแดง/หนองที่เปลือกตา รับประทานยาบ่อยๆ ห้ามขยี้ตา และใช้ยาหยอดตา/ยาฆ่าเชื้อแบบทาน สามารถหายเองได้ หากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี แต่ในบางรายเกิดบวมอักเสบ ควรรีบพบจักษุแพทย์	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel